



ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๑๗๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง การฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๑.๒/๑๐๖๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

๒. แบบรายงานฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้โปรดมีบัญชาให้จัดกิจกรรม “หนึ่งจังหวัด หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งอำเภอ หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งพุทธบูชา” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกในส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาระดับจังหวัด

๒. ให้อำเภอร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่อำเภอ จัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาระดับอำเภอ

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ร่วมกับ วัด ส่วนราชการ สถาบันศึกษา ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมในพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ จังหวัดขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามความเหมาะสม สำหรับอำเภอขอความร่วมมือประสานแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาดำเนินการตามศักยภาพความพร้อมและสถานการณ์การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรวบรวมแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการ ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อจะได้รายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๘ ต่อ ๑๑

(นายเสรี คำภีร์ธัมโม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๐๖๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง การฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้โปรดมีบัญชาให้จัดกิจกรรม “หนึ่งจังหวัด หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งอำเภอ หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งพุทธบูชา” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกในภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาระดับจังหวัด
๒. ให้อำเภอร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่อำเภอ จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาระดับอำเภอ

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ร่วมกับวัด ส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมในพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพสังคม วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดประสานแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาดำเนินการตามศักยภาพความพร้อมและสถานการณ์คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้จังหวัดรวบรวมแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อจะได้รายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานเลขาธิการกรม

ฝ่ายช่วยอำนวยการ

โทร ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๑๔

โทรสาร ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๑๙

